



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลง  
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติด้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
จากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน  
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และเห็นว่าจะต้องมีการแปลง  
นโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลเกาะนางคำ จึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงาน  
ด้วยความสุจริต เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. ด้วยความโปร่งใส จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดยประชาชน  
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ  
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๒. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ โดยการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้อง  
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลของการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด เพื่อสร้างความ  
เชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการ  
แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้  
คุณให้โทษ การพิจารณาตัดสินหรือการอนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ

๔. ด้านการสื่อสารภายในองค์กร ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา  
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

๕. ด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมทางความคิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมี  
ความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายประนุท อีสโร)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ